

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 92/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Việt Trì, ngày 08 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng

Ngày 02 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng. Dự và làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Vườn Quốc gia Xuân Sơn; Chủ đầu tư dự án (Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường).

Sau khi nghe chủ đầu tư dự án báo cáo; các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Doãn Khánh đã kết luận:

1. UBND tỉnh đã có Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 về việc giới thiệu địa điểm, xác định ranh giới lập quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Xuân Sơn - Đền Hùng cho Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Vì vậy, yêu cầu chủ dự án (Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường) khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết Khu du lịch, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được duyệt, tiến hành lập các dự án thành phần, kèm thiết kế cơ sở để triển khai nhanh các bước liên quan đến thu hồi, giao đất cho dự án.

Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án, tỉnh đồng ý sẽ sớm có quyết định giao đất chính thức cho một số hạng mục của dự án phải triển khai làm trước. Yêu cầu Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hoàn thiện thủ tục, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với đoạn đường từ trụ sở Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến gặp tỉnh lộ 316C tại Km 27 + 500 (dài 19km) thuộc dự án tuyến đường nối từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn đến Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tập trung đèn bù giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng tuyến đường này và cho mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ cầu Trung Hà đến cầu Phong Châu để tránh ùn tắc giao thông.

2. Để đảm bảo cảnh quan khu du lịch và tăng dung tích chứa nước thiết kế của hồ Xuân Sơn, đồng ý cho điều chỉnh mở rộng diện tích lòng hồ trên cơ sở kéo dài, nâng cao trình đập chính của hồ và tạo thêm bậc đập; bố trí lại hệ thống tràn cho hợp lý.

3. Về quy hoạch bãi đỗ xe trong khu du lịch: Đồng ý cho chủ dự án tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập quy hoạch 3 vị trí bãi đỗ xe trong khu du lịch với công năng chứa phù hợp (Khoảng 5 - 6 nghìn xe). Trong đó có 1 bãi đỗ cho khách ưu tiên (VIP) khu vực xóm Cỏi; 1 bãi đỗ xe chính khu vực ven hồ Xuân Sơn; 1 bãi đỗ xe tại khu vực trụ sở Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Yêu cầu việc khảo sát, lựa chọn địa điểm bãi đỗ xe phải hợp lý (Chọn các khu đồi thoải), thiết kế phù hợp với cảnh quan (Không được san lấp nhiều, giữ được cây xanh hiện tại và trồng bổ sung cây xanh để tạo cảnh quan).

4. Về giải quyết tái định cư cho khoảng 250 hộ vùng lõi Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Đồng ý cho bồi thường di dân và xây dựng khu tái định cư mới để ổn định đời sống cho số hộ này theo hướng bồi thường hỗ trợ bằng đất, xây nhà sàn bằng vật liệu mới cho dân. Đối với nhà ở hiện tại của số hộ này giao chủ dự án cải tạo, nâng cấp sau đó có phương án hợp đồng lại với các hộ trên để phục vụ du lịch cộng đồng.

5. Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công cũng như phòng tránh việc xâm hại các di tích, danh thắng trong du khu lịch, trước mắt hạn chế tối đa các hoạt động tham quan, nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Vườn Quốc gia Xuân Sơn tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời việc quản lý các hoạt động tham quan du lịch tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn.

6. Nghiêm cấm tuyệt đối việc săn, bắn động vật tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn để bảo vệ đa dạng sinh học. Giao UBND huyện Tân Sơn chỉ đạo chủ rừng (Vườn Quốc gia Xuân Sơn) phối hợp chặt chẽ với lực lượng liên ngành; Công an, Kiểm lâm huyện, UBND các xã trong phạm vi Vườn Quốc gia Xuân Sơn tăng cường công tác quản lý động vật tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn; tổ chức vận động, thu nộp các loại vũ khí dân dụng, quân dụng hiện hành sử dụng bất hợp pháp, tịch thu và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Về đề nghị cho thành lập bộ phận kiểm lâm chuyên trách trong Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Đồng ý về chủ trương theo hướng sử dụng cán bộ của Vườn để thực hiện. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Vườn Quốc gia Xuân Sơn nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

8. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất việc thu phí tham quan trong khu du lịch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vậy, thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Tân Sơn biết và thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)